

## Khí cô gái thích ăn xà bông và mì ng r a bát

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Kiên - Minh Thùy  
Th&#7913; S&#225;u, 02 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 04:32

---

(Dân trí) - Cô Kerry Trebilcock, 21 tuổ i ở Mylor, tây nam nướ c Anh có mắ t sắ thích kắ lắ đó là ăn xà bông và mì ng r a bát. Ớ c tính Kerry đã ăn hắ t khoắ ng 4.000 mì ng r a bát và hắ n 100 mì ng xà bông các loắ i

### **Kerry ăn mì ng r a bát chắ m nướ c xắ t cà chua**



Theo chắ n đoán cắ a các bác sĩ thì Kerry bắ mắ t chắ ng rắ i loắ i tiêu hóa hiắ m gắ p gắ i là chắ ng Pica, chắ ng bắ nh này đã khiắ n cho nhắ ng ai mắ c phắ i đắ u có cắ m giác thèm ăn nhắ ng vắ t thắ lắ mà không phắ i là thắ c ăn.

Kerry tâm sắ : “Mắ t ngày tôi có thắ không ăn thắ c ăn nhắ ng có thắ tắ m giắ t và làm nhiắ u thắ mà không cắ m thắ y đối vì tôi có xà bông và mì ng r a bát”.

Kerry thắ ng thắ c món ăn quái đắ này bắ ng cách lắ y mì ng r a bát rắ i chắ m vắ i mắ t sắ gia vắ đắ làm đắ m đà thêm sau đó ăn mắ t cách ngon lành. Đôi khi Kerry không chắ m vắ i gia vắ mắ mắ t mà cô nhúng giắ lau trong nướ c trà hoắ c trong Sô-cô-la loắ ng giắ ng nhắ bánh bích quy rắ i mắ i ăn.

Đắ i vắ i nhắ ng mì ng xà bông, Kerry ăn chúng giắ ng nhắ ăn bánh kắ o. Tuy nhiên, cô chắ thích ăn nhắ ng loắ i xà bông có mùi hắ ng hoa quắ đắ c trắ ng nhắ hắ ng chanh, vì Kerry thích chanh cũng nhắ rắ t thích ăn chua.

## Kerry là cô gái thích ăn xà bông và mì ng r a bát

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Kiên - Minh Thùy

Th&#7913; S&#225;u, 02 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 04:32

---

Kerry cho biết: “Tôi nhận thấy mình có gì đó kỳ lạ khi thích ăn xà bông và mì ng r a bát. Tôi đã ăn rất nhiều và luôn chu n b s n sàng nh ng th này trong nhà. Mỗi khi đi xa nhà vài ngày, tôi phải mang theo một túi ni-lông chứa đầy các mì ng r a bát và xà bông đã thái lát cùng vài miếng ớt chua và nước xốt thịt quay Tupperware. Tôi chưa bao giờ rời nhà mà không mang theo những thứ ăn này”.

Thay vì những bí ẩn như những người khác thích ăn các thứ bột như kim loại, cát xây nhà, than củi, phấn viết bảng và thậm chí là cả bóng đèn và đồ đạc trong nhà.

Thời khi ăn những thứ kỳ quặc, Kerry đã phải chịu đựng những bệnh khác nhau như chóng mặt, đau đầu, táo bón và tiêu chảy.

Mì ng r a bát là loại vật dụng gia đình được làm từ sợi Xen-lu-lô hoặc bột nhựa Pô-ly-me, chất rất khó tiêu hóa. Còn xà bông chứa một số chất như tinh dầu cam, tinh dầu Ô-liu, chất Glixê-rin và mùi hương thơm mát nhân tạo cũng thêm một ít bột yến mạch để có tác dụng loại bỏ những tế bào chết trên da. Mặc dù đây là những thứ không tốt cho sức khỏe, nhưng Kerry lại xem đó là những món ăn khoái khẩu.

### ***Xà bông và mì ng r a bát là món ăn khoái khẩu của Kerry***



Thói quen ăn uống của Kerry bắt thay đổi kể từ sau khi nhập cư vào năm 2008. Trong suốt kỳ nhập cư này, Kerry đã bị nhiễm giun móc, một loại ký sinh trùng sống thành ruột. Để xoa dịu chứng nhiễm giun, đầu tiên Kerry thường ăn các món ăn nhẹ, tuy nhiên sau đó chỉ một ngày một ngày nhiễm giun và thói quen ăn uống của Kerry đã thay đổi hoàn toàn.

Kerry nhận ra: “Sau khi ăn vài miếng bánh mì nướng và một chút kem, tôi vẫn cảm thấy rất đói. Để quên đi cảm giác đói, tôi đã quyết định đi rửa bát. Tôi lấy trong túi ra mì ng r a bát còn miếng, và bỗng nhiên mùi hương của nó làm cho tôi muốn ăn. Tôi đã nuốt xuống và nhai ng u nghi n mì ng r a bát cho tới khi ăn hết nó”.

## Khi cô gái thích ăn xà bông và miếng rạ bát

Tên: Lê Kiên - Minh Thùy

Tháng: 02, Ngày: 03, Năm: 2012 04:32

---

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy rạ bát, Kerry đã dùng xà bông có mùi hương chanh để rửa bát, chính mùi hương của chanh đã khiến chị ham muốn thêm ăn và Kerry đã nhai ngấu nghiến các xà bông rửa bát.

Một chương trình trị liệu sức khỏe và dinh dưỡng đang giúp đỡ Kerry khôi phục lại tình trạng ban đầu, Kerry không chỉ thành công, tuy nhiên quá trình hồi phục này đòi hỏi thời gian lâu dài và kiên trì đi tiếp.

Hiện tại, Kerry đang kiểm soát cơn nghiện ăn xà bông bằng cách nhai các miếng kẹo cao su hương thơm.